



ประกาศสำนักบริหารการศึกษา

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เพื่อให้การดำเนินงาน ให้บริการนิสิตได้รับเอกสารทางการศึกษาอย่างรวดเร็วและสอดคล้องตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการขอและออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงเพื่อสอดคล้องตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ วิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการขอและออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศไว้ดังนี้

๑. ให้นิสิตยื่นขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อผู้รับบริการ

๒. กรณีที่รายการเอกสารใดที่ผ่าน google form ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จจะดำเนินการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย เลขที่เอกสาร วัน-เวลาที่ออกเอกสารตามที่ปรากฏในทะเบียนคุมการออกเอกสารหนังสือรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวัน-เวลาหมดอายุการรับรองเอกสารนั้น ๆ พร้อมทั้งแสดงช่องทางที่ใช้ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องทางอิเล็กทรอนิกส์มายังเว็บไซต์ <https://verify.ku.ac.th> พร้อมรหัสคิวอาร์ (QR Code) ประจำเอกสารนั้น ๆ กำกับอยู่

๓. สำนักบริหารการศึกษา จะดำเนินการออกเอกสารรับรองทางการศึกษาและคุณวุฒิการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://verify.ku.ac.th> ตลอดช่วงระยะเวลาการรับรองเอกสารที่ปรากฏอยู่บนเอกสารและทะเบียนคุมการออกเอกสารหนังสือรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร จนถึงวันหมดอายุเอกสาร เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้ยังคงจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามอัตราค่าธรรมเนียมการออกเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

(ดร.นිරนุช ภาชนะทิพย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา